

แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (รอบที่ 2 รอบ 12 เดือน)

สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562


(ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ไม่ทำให้บรรลุตามค่าที่ได้รับ	แนวทางในการลดความเสี่ยง	แผนดำเนินการลดความเสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่ได้รับ	ผลดำเนินงาน KRI	บรรลุ/ไม่บรรลุ					
งานวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตร ตีพิมพ์น้อยกว่าเกณฑ์ สกอ. กำหนด	อาจารย์มีภาระงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต	บูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและกำหนดภาระงานวิจัยให้ชัดเจน โดยมีนโยบายให้อาจารย์มีส่วนรวมในการดูแลนิสิตในการเรียนการสอนรายวิชา วิจัย STM302 และ STM 409 รวมไปถึงมีการกำหนดใน KPI รายบุคคลประเด็น Research Coaching ของสาขาวิชาการ	จำนวนงานวิจัยที่นับจำนวนเท่ากับการตีพิมพ์ระดับชาติ หรือ นานาชาติ	5 เรื่อง	2	ไม่บรรลุ	อาจารย์มีภาระงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานิสิตและไม่สามารถจัดสรรเวลาทำวิจัย	1. กระตุ้นให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการผลิตงานวิจัยร่วมกับนิสิต 2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทางด้านงานวิจัย	ดำเนินการบรรจุงานวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของ KPI ในรอบภาคเรียนที่ 2/2561 และกระตุ้นให้อาจารย์ผู้ดูแลงานวิจัยร่วมกับนิสิตของทุนทำวิจัยและตีพิมพ์งานวิจัย	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย	มีงานวิจัยที่ขอทุนวิจัย วิทยาลับจำนวน 2 เรื่อง
งานของสายปฏิบัติการเสร็จไม่ทันตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	การติดตามงานไม่เป็นระบบและไม่เป็นไปตามกำหนด	ให้บุคลากรสายปฏิบัติงานทุกคนจัดทำแผนงาน พร้อมทั้งกำหนดเป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน	จำนวนงานที่ส่งไม่ทันตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด	5 เรื่อง/ปี	มากกว่า 5เรื่อง/ปี	ไม่บรรลุ	ไม่ปฏิบัติตามแผนงานของตนเอง	กำกับ ติดตามให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน	มีการสื่อสาร สอนงาน จัดประชุมเพื่อกำกับให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพตามแผนงานที่กำหนดไว้	1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร 2. ผู้อำนวยการคนบตี	
จำนวนนิสิตรับเข้าน้อยกว่าที่กำหนด	มีการแข่งขันสูง	1. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยการให้ทุน 2. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน	1. จำนวนทุนค่าเล่าเรียน 2. จำนวนกิจกรรมเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน	โครงการ (ส่งเสริมสมรรถนะวิชาการ)	0	ไม่บรรลุ	ยังไม่ได้จัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาการ	1. จัดสรรทุนและประชาสัมพันธ์ 2. กระตุ้นให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนและนำมาเผยแพร่	โครงการส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาการ และบรรจุการเผยแพร่ความรู้แบบ KM เป็น KPI บริกรวิชาการภายในหน่วยงาน	1. รองคณบดีฝ่ายแผนฯ 2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	
	การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย	เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์	ช่องทางประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างจากช่องทางเดิม โดยมี การ boost up	ช่องทาง (Twitter Line@ Facebook)	3	บรรลุ	ครบการ boost up	1. จัดให้มีการ boost up อย่างสม่ำเสมอ ตามงบประมาณที่ได้ 2. ให้มีผลิตภัณฑ์ชิ้นเผยแพร่โดยการกด share	ดำเนินการตามแผนแล้วและได้ออกประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนและให้นิสิตเข้าร่วมด้วย	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	
	ชื่อหลักสูตรยังมีความชัดเจน	พิจารณาปรับปรุงชื่อหลักสูตร	มีการประชุมทบทวนชื่อหลักสูตร	มีการประชุม ทบทวนชื่อหลักสูตร	มีการประชุม จำนวน 2 ครั้ง	0	บรรลุ	มีการประชุมวาระของสาขาและกรรมการประจำวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับชื่อพิจารณาประเด็นนี้	มีการบรรลุวาระของสาขาและกรรมการประจำวิทยาลัยเพื่อพิจารณาประเด็นนี้	มีการบรรลุวาระของสาขาและกรรมการประจำวิทยาลัยเพื่อพิจารณาประเด็นนี้	หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ ภาควิชาการและการท่องเที่ยว

ผ่านการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 8/2562

วาระที่ 4.2 วาระเรื่อง พิจารณาผลการดำเนินงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (รอบ 12 เดือน)

ลงชื่อ 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานดา ชัยวิญญู)
 คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
 วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562